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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  

.................................................................................. 

ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายบุญมี  ลุงไธสง ประธานสภาอบต. บุญมี  ลุงไธสง 
๒ นายดำรง  ปิดตานัง  รองประธานสภา ดำรง  ปิดตานัง 
๓ นายอุบล  อาระหัง เลขานุการสภาอบต. อุบล  อาระหัง 
๔ นายสมปอง  แขนงแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  
๕ นายทองสุข  ปิติธาโน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
๖ นายปาง  ยศคำลือ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  
๗ นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
๘ นายถวิล  ปิดตายะโส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  
๙ นายชรินทร์  วิชโย    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  

๑๐ นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  
๑๑ นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1๑  
๑๒ นายชาตรี  ดิษดำ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  
๑๓ นายองอาจ  แก้วแกมเกษ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  

ผู้ไม่มาประชุม  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
 -   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายพิทยา  ระถี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
๒ นายคมสัน  นันอุบาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
๓ นายดำรงค์  พันวอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
๔ นายบรรลุ  ทิพย์ธรรมา เลขานุการนายกอบต.  
๕ นายวีระวัฒน์  ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
๖ นายเสรีชัย  ปิติทะโน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
๗ นางพรสวรรค์  บุญหลาย ผู้อำนวยการกองคลัง  
๘ นายณัฐวุฒิ  มณีศรี ผู้อำนวยการกองช่าง  
๙ นายธนกร  จันทร์แสงคำ หัวหน้าสำนักปลัด  

๑๐ นางอมราวดี  แสนมี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  
๑๑ นางสาวสิริยากร  พ่ัวคุณมี นักพัฒนาชุมชน  
๑๒ นางมะลิวรรณ  ปะวะทัง นักวิชาการศึกษา  
๑๓ นายวีระศักดิ์  ปะภาษา นักวิชาการเกษตร  
๑๔ นางเกศสุดา  เกศศรีพงษ์ศา นักทรัพยากรบุคคล  
๑๕ นางสาววิชน  สิมศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๖ นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  นิติกร  
๑๗ นางนิตยา  หงส์พันธ์ นักจัดการงานทั่วไป  
๑๘ นางสาวศริญญา  ปักกาเวสา เจ้าพนักงานธุรการ  

    
    
    

       

      ที่ประชุมสภาฯ เลขานุการสภาอบต.ได้ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาอบต. ทั้ง  13 คน มี
สมาชิกท่ีมาประชุมจำนวน 13 คน เข้าห้องประชุม 13 คน องค์ประชุมในครั้งนี้  13 คน  

  เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นศิริมงคลในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ประจำปี พ.ศ.2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวัน
พฤหัสบดีที ่ 4  สิงหาคม  2565 แล้วจึงได้ดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

เริ่มประชุมเวลา     09.30  น. 

ประธานสภาฯ    วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช ประจำปี พ.ศ.2565 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  

ระเบียบวาระท่ี 1      เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  แนะนำพนักงานโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งวิศวกรโยธา 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญพนักงานโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่รายงานตัวต่อที่ประชุมสภาฯครับ 
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วิศวกรโยธา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน  ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที ่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
กระผมนายรัฐภูมิ  วรรณพราหมณ์ ตำแหน่ง  วิศกรโยธา  ได้รับการบรรจุใหม่ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2565  กระผมรู้สึก
ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที ่ได้รับมาบรรจุที ่องค์การบริหารส่วนตำบล  ณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชแห่งนี้  ท้ายนี้กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้
การต้อนรับ และขอสัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ตั้งใจทำงานให้เต็ม
ความสามารถและบรรลุวัตถุตามเป้าหมายของงาน  ขอบคุณครับ  

ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาตาม
เอกสารที่ได้ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครับมีสมาชิกฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือ 
แก้ไขรายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัย
ที ่ ๒ ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื ่อวันที ่  29 เมษายน  2565 หรือไม่       
ขอเชิญครับ   

ประธานสภาฯ เชิญ นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์  ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด  เชิญครับ 

นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกสภา  
ดิฉัน นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์  ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด สำหรับรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมามีจำนวน  1  จุดที่ต้องแก้ไขในหน้าที่  13  คือตรงที่ชื ่อ”   
นายสมปอง  วิชโย”  ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องเป็นนายสมปอง  แขนงแก้ว  ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ  มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ อีก
หรือไม่ครับ   ขอเชิญ  นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ  ส.อบต.ม.7  เชิญครับ 

นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้ร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกสภา 
ดิฉัน  นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ  ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ดูรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาเล่มสีฟ้าในหน้าที่  15  คะ ให้เจ้าหน้าที่
แก้ไข  คำว่า “กระผมนางบุญเพ็ง  ยำบันก”ึ เป็น “นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ” ขอบคุณ
คะ      

ประธานสภาฯ มีที่ประชุมท่านใดจะแก้ไขรายงานงานการประชุมอีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

เลขานุการสภาฯ  แจ้งจำนวนสมาชิก อบต. ที่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 13 ท่าน ที่ประชุม
ทั้งหมด  13 เสียง 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  การรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
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ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  29   เมษายน 2565 ผมขอมติที่ประชุม
โดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม มติ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 

ที่ประชุมทั้งหมด   13  เสียง 
  รับรอง    12 เสียง 
  ไม่รับรอง     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายบุญมฯี ประธานฯ) 

สรุปมติที่ประชุมฯ  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล        
ยางสีสุราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 29  
เมษายน 2565  โดยมีการแก้ไข ดังนี้  

  1. แก้ไขข้อความถูกต้องจำนวน ๒ จุด คือหน้าที่  ๑5  และหน้าที่  17 
  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1  การพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย  

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา ข้อ 3.1 เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 1 การรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาต้องพิจารณาเป็นสามวาระ 
ดังนี้    

  วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
  วาระท่ี 2 การแปรญัตติ 
  วาระท่ี 3 การลงมต ิ
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 ข้อ 47 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิ
ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

   ในวันนี้จะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญคณะผู้บริหารแถลง
หลักการและเหตุผล ครับ  
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นายก อบต.ยางสีสุราช  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 

ส่วนที่ 1 
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชอีกครั ้งหนึ ่ง ฉะนั้น         
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.256 6 
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 2๖  กรกฎาคม พ.ศ.2565 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 23,867,280.82  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จำนวน ๒4,033,847.30 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 7,804,462.37 บาท 
   1.1.4 รายการที่กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๓ โครงการ 
รวม ๓๖,๒๓๕.๒๒ บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ  
รวม 1,900.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง  จำนวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 256๔ ณ วันที่ 2๖ กรกฎาคม พ.ศ.2565 
  ๒.๑ รายรับจริง  จำนวน 39,403,170.83 บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร      จำนวน  317,136.08   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน  119,110.3๗    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน    79,425.02    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จำนวน   477,814.00   บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน   527,905.58  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน     จำนวน     ๗,๔๕๐.00   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน 18,798,461.17 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุน             จำนวน 19,075,868.61 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
                จำนวน     5,471,312.00  บาท 
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  ๒.3 รายจ่ายจริง จำนวน 34,480,188.72  บาท 
   งบกลาง             จำนวน  11,454,516.00  บาท 
   งบบุคลากร            จำนวน  12,299,456.00  บาท 
   งบดำเนินงาน            จำนวน  7,001,679.24    บาท 
   งบลงทุน    จำนวน     ๘๙๘,๐00.00    บาท 
   งบเงินอุดหนุน    จำนวน   1,7๑0,000.00   บาท 

งบรายจ่ายอื่น          จำนวน                0.00    บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
        จำนวน   5,049,๗๑๒.00 บาท 
  2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จำนวน ๓,๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จำนวน 0.00 บาท     

คำแถลงงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 รายรับจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
รายได้จัดเก็บเอง     
    หมวดภาษีอากร  317,136.08 655,497.00 767,009.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

119,110.37 212,014.00 174,642.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 79425.02 182650.00 40,012.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

477,814.00 617,332.00 845,089.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 527,905.58 305,135.00 71,435.00 
    หมวดรายได้จากทุน 7,450.00 7,450.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง     1,528,841.05 1,980,078.00 1,903,187.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดภาษีจัดสรร 18,798,461.17 20,385,660.00 21,087,745.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้ว
จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

18,798,461.17 20,385,660.00 21,087,745.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,075,868.61 19,634,262.00 21,159,068.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19,075,868.61 19,634,262.00 21,159,068.00 

รวม 39,403,170.83 42,000,000.00 44,150,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 
 รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 
จ่ายจากงบประมาณ     
    งบกลาง  11,454,516.00 12,900,543.00 13,235,289.00 
    งบบุคลากร 12,299,456.00 15,855,840.00 15,145,020.00 
    งบดำเนินงาน 7,001,697.24 9,396,717.00 10,641,891.00 
    งบลงทุน 2,014,519.48 1,934,700.00 2,659,600.00 
    งบเงินอุดหนุน 1,710,000.00 1,912,200.00 2,468,200.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ     34,480188.72 42,000,000.00 44,150,000.00 
รวม 34,148,759.51 42,000,000.00 44,150,000.00 
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ส่วนที่ 2 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 

     บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช   อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 11,578,680 
  แผนงานบริหารทั่วไป 882,000 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   6,347,231 
ด้านบริหารชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา                        6,347,231 
  แผนงานสาธารณสุข 2,484,220 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,354,600 
  แผนงานเคหะและชุมชน 550,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 70,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 610,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,938,680 
  แผนงานการเกษตร 864,400 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,234,900 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 13,235,289 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 44,150,000 
 

ประธานสภาฯ บัดนี ้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราชได้แถลงหลักการและแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว ขอเชิญท่าน
สมาชิกฯ ทุกท่านอภิปรายเกี ่ยวกับหลักการและเหตุผลแห่งร ่างข ้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชิญครับ 

ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มี กระผมขอจะขอมติที่ประชุม ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
ข้อ 3.1 เพื ่อพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งจำนวนสมาชิก อบต. ที่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 13 ท่าน ที่ประชุมทั้งหมด 13 
เสียง 
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ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา ข้อ 3.1  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 การรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติ ผมขอมติที่ประชุมโดยการยกมือ เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติท่ีประชุม 

มติที่ประชุม มติ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 วาระท่ี 1 การรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติที่ประชุม  

ทีป่ระชุมทั้งหมด   13  เสียง 
  เห็นชอบ    12 เสียง 
  ไมเ่ห็นชอบ     0 เสียง 
    งดออกเสียง     1 คน (นายบุญมีฯ ประธานฯ) 
สรุปมติที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในว ันท ี ่  4 ส ิงหาคม 2565           
เวลา 10.30 น.       

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ.2566 

ประธานสภาฯ  หลังจากท่ีประชุมสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45  วรรคที่ 3  ญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
   ที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงรับแต่สภา
   ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นดังนั้น ในขั้นตอนต่อไป
   ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 103 
   (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสาม
   คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญ 
   ครับ 
นานสมปอง  แขนงแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 

นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 ท่าน  ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการการแปรญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ตามที่  นายสมปอง  แขนงแก้ว  ส.
อบต.ม.2 เสนอ  เชิญครับ 

นายดำรง  ปิดตานัง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกสภาฯ  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายดำรง  ปิดตานัง รองประธานสภาฯ  ขอรับรองการ
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เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 ท่าน ตามที่นาย
สมปอง  แขนงแก้ว   เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม ผู้รับรองคนที่ 1 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการการแปรญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติฯประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 จำนวน 3 ท่าน ตามที่  นายสมปอง  
แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 เสนอ  อีกหนึ่งท่าน  เชิญครับ 

นายทองสุข  ปิติธาโน เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายทองสุข  ปิต ิธาโน ส.อบต.ม.3 บ้านหนองกอก          
ขอรับรองการเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 ท่าน 
ตามท่ีนายสมปอง  แขนงแก้ว  เสนอครับ 

เลขานุการสภาฯ นายทองสุข  ปิติธาโน  ส.อบต.ม.3 ผู้รับรองคนที่ 2 

ประธานสภาฯ หากไม่มี จะถือว่าที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ท่าน 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ท่าน 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ ในขั้นตอนต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 107  วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติตามมติที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน โดยเสนอ
โดยต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่  1 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

นายปาง  ยศคำลือ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน กระผม นายปาง  ยศคำลือ  ส.อบต.ม.5 บ้านแวงยาง ขอเสนอ      
นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 
1 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายชาตรี  ดิษดำ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชาตรี      

ดิษดำ ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่  
  กระผมขอรับรองการเสนอ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2         

บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์     เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  นางจารุวรรณ      

ศิลารัตน์  ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด  
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  ด ิฉ ันขอร ับรองการเสนอ นายสมปอง  แขนงแก ้ว ส .อบต.ม.2                         
บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 

นายชาตรี  ดิษดำ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชาตรี     
ดิษดำ ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่  

  กระผมขอรับรองการเสนอ นายสมปอง  แขนงแก้ว ส.อบต.ม.2         
บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ครับ 

ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ  หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 อีกจะถือว่าที่
ประชุมมีมติให้ นายสมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนที่ 1 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  

   ท ี ่ ประช ุมม ี มติ ให้นายสมปอง แขนงแก ้ ว  ส .อบต .ม .2  บ ้ านสนาม                     
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 โดยมี นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์ ส.อบต.  
ม.11 บ้านหนองวัด และนายชาตรี  ดิษดำ ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ เป็นผู้
รับรอง 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ประธานสภาฯ ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติตามมติที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน โดยการ
เสนอชื ่อนั ้นต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น ้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอชื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 พร้อมผู้รับรอง เชิญครับ 

นายทองสุข  ปิติธาโน   เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  นายทองสุข  
ปิติธาโน  ส.อบต.ม.3  บ้านหนองกอก 

 กระผมขอเสนอ นายชรินทร์  วิชโย  ส.อบต.ม.9 บ้านตลาด  เป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ คนที่ 2 

ประธานสภาฯฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจติติมา  
ปิดตานัง ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย  ดิฉันขอรับรองการเสนอ นายชรินทร์  วิชโย  
ส.อบต.ม.9 บ้านตลาด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่ 2 

นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ  เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางบุญเพ็ง    
ยำบันกึ ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม ดิฉันขอรับรองการเสนอ นายชรินทร์  วิชโย     
ส.อบต.ม.9 บ้านตลาด  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีมติให้นายชรินทร์ วิชโย ส.อบต.ม.9 บ้านตลาด เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ คนที่ 2 โดยมี นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง  ส.อบต.ม.10 บ้านโพธิ์ชัย 
เป็นผู้รับรอง และนางบุญเพ็ง  ยำบันกึ ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม เป็นผู้รับรอง 
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ที่ประชุม รับทราบ 

นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  นางบุญเพ็ง  
ยำบันกึ  ส.อบต.ม.7 บ้านหนองดุม 

   ดิฉ ัน ขอเสนอ นางจาร ุวรรณ  ศ ิลาร ัตน์   ส.อบต.ม.11 บ ้านหนองวัด                    
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายองอาจ  แก้วแกมเกษ  เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายองอาจ  
แก ้วแกมเกษ  ส.อบต.ม.13 บ ้านศร ีสว ัสดิ์   กระผมขอร ับรองการเสนอ                
นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์ ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
คนที่ 3 

นายถวิล  ปิดตายะโส  เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายถวิล    
ปิดตายะโส ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง กระผมขอรับรองการเสนอ นางจารุวรรณ                   
ศิลารัตน์ ส.อบต.ม.11 บ้านหนองวัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 

เลขานุการสภาฯ สรุปมติที่ประชุม  
 ที่ประช ุมม ีมต ิให้นางจาร ุวรรณ  ศ ิลาร ัตน์   ส.อบต.ม.11 บ ้านหนองวัด                  

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่ 3 โดยมี นายองอาจ  แก้วแกมเกษ             
ส.อบต.ม.13 บ ้านศร ีสว ัสดิ์  เป ็นผ ู ้ร ับรอง  และนายถวิล  ป ิดตายะโส               
ส.อบต.ม.8 บ้านหนองหน่อง เป็นผู้รับรอง 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งมติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  

  คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่  1 ได ้แก ่ นายสมปองแขนงแก้ว            
ส.อบต.ม.2 บ้านสนาม 

  คณะกรรมการแปรญ ัตต ิ  คนท ี ่  2  ได ้แก ่  นายชร ินทร ์  ว ิช โย                       
ส.อบต.ม.9 บ้านตลาด 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที ่ 3 ได้แก่  นางจารุวรรณ  ศิลารัตน์                 
ส.อบต. ม.11 บ้านหนองวัด     

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภฯที ่เคารพ และสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายอุบล  อาระหัง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  

  ขอแจ้งนัดท่านคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสามท่านเพื่อประชุมในการเลือก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 หลังจาก
การประชุมสภาฯครั้งนี้ ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 

ที่ประชุมรับทราบ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

  3.3 พิจารณากำหนด วัน/เวลาสถานที่ รับคำแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 

ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมฯมีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่  
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ให้ประธานสภาฯท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
โดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่น
กำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข
เพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที ่สมาชิก        
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ  

ประธานสภาฯ  ซึ่งต่อไปจะเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ ซึ่งการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี ่สิบสี ่ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ  ในการนี้กระผมจะขอให้ที่ประชุมกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  พร้อมผู้รับรองด้วยครับ 

นายชาตรี  ดิษดำ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชาตรี  
ดิษดำ  ส.อบต.ม.12  บ้านแวงใหม่  ขอเสนอการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติ ในวันที่  5-7  สิงหาคม  2565  เวลา  08.30-16.30 น.  ณ ห้องกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 

นายองอาจ  แก้วแกมเกษ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายองอาจ  แก้วแกมเกษ  ส.อบต.ม.13  บ้านศรีสวัสดิ์  ขอรับรองการ
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที ่  5-7  สิงหาคม  2565  เวลา  
08.30-16.30 น.  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
ตามท่ีนายชาตรี  ดิษดำ  เสนอครับ 

นายถวิล  ปิดตายะโส เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผมนายถวิล  ปิดตายะโส  ส.อบต.ม.8  บ้านหนองหน่อง  ขอรับรองการกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่  5-7  สิงหาคม  2565  เวลา  08.30-
16.30 น.  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  ตามที่       
นายชาตรี  ดิษดำ  เสนอครับ 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายชาตรี  ดิษดำ  ส.อบต.ม.12 บ้านแวงใหม่ ได้เสนอระยะเวลาแปรญัตติฯ/   
เวลา/สถานที ่   มาแล ้วน ั ้น  โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตต ิต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

  วันศุกร์ที่  5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. 
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  วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  
  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  
  -มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใด  จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   

-ถ้าไม่มี  กระผมขอมติที่ประชุมครับ 
    หากผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างข้อบัญญัติฯก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ (ตามแบบฟอร์มเสนอ
ญัตติ) โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ หรือมีสมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่าสองท่าน ในวัน
ศุกร์ที่  5  สิงหาคม  2565 เวลา 08.30 - 16.30,วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 
เวลา 08.30 - 16.30 น. และในอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -
16.30 น. ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางสีสุราช  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เพ่ือ
คณะกรรมการแปรญัตติจะได้ประชุมเพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แล้วเสร็จพร้อมรายงานและ
บันทึกความเห็นต่อประธานสภาฯท้องถิ่นภายในวันที่ 10  สิงหาคม 2565 เพ่ือให้
ประธานสภาฯท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาวาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.
2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ.2554 ข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติ
งบประมาณ  จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการพิจารณาวาระที่สอง    
ให้กำหนดระเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

ประธานสภาฯฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นคำแปรญัตติ
หรือไม ่

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเกี่ยวกับการยื่นคำแปรญัตติ 
ผมขอนัดการประชุมในวาระที่  2 การพิจารณาแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ขั้นตรา
เป็นข้อบัญญัติ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ.
2565 ในวันจันทร์ที ่ 15  สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3.4 3.4 เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบขอใช้ ขอถอนสภาพ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขต
ป่าที ่ด ินสาธารณประโยชน์แปลงทะเบียน เลขที ่  25149 (แปลงทุ ่งสนาม
สาธารณประโยชน์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสนาม  

ประธานสภาฯ              ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  3 ข้อ 3.3 เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบขอใช้ ขอถอนสภา
ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที ่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทะเบียน เลขที่ 
25149 (แปลงทุ่งสนามสาธารณประโยชน์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสนาม  ขอเชิญท่าน
นายกได้เสนอญัตติที่ประชุมสภาฯ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายครับ    

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับ 

นายกอบต.ยางสีสุราช เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านสำหรับระเบียบ
วาระ ที ่ 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา  3.3 เรื่องเพ่ือพิจารณาเห็นชอบขอใช้ ขอถอนสภาพ
ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที ่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทะเบียน เลขที่ 
25149 (แปลงทุ่งสนามสาธารณาประโยชน์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสนาม  ขอแจ้งที่
ประชุมสภาว่ากระผมขอถอนญัตตินี้  เนื่องจากเอกสารยังไม่ครบ มีความจำเป็นต้อง
ประชุมประชาคมหมู่บ้านใหม่อีกครั้ง  ลำดับต่อไปขอเชิญนิติกรได้ชี้แจงครับ 

นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา  เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ  สำหรับเรื ่อง  3.3 เรื ่องเพื่อพิจารณา
เห ็นชอบขอใช ้  ขอถอนสภาพขออน ุญาตทำประโยชน ์ ใน เขตป ่ าท ี ่ ดิ น
สาธารณประโยชน์แปลงทะเบียน เลขที่ 25149 (แปลงทุ่งสนามสาธารณประโยชน์) 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสนาม   เนื่องจากเอกสารมีความคาดเคลื่อนจึงไม่สามารถนำเสนอ
ญัตติเพื ่อสภาพิจารณาให้เห็นชอบได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่  2)พ.ศ.
2554  ข้อ  55  การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ  หรือการแก้ไขข้อความในญัตติ
ร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการร่างข้อบัญญัติ  การขอถอนชื่อจากการ
เป็นผู้รับรอง  หรือจากเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทำเมื่อใดก็ได้  เว้นแต่ญัตตนิั้น
ได้จัดระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่นหรือคำแปร
ญัตต ิในช ั ้นคณะกรรมการแปรญัตต ิต ้องได ้ร ับความย ินยอมจากที ่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ  ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ  หรือคำแปรญัตติในขั้น
คณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในข้อบังคับของวรรคหนึ่ง  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา
ได้รับทราบเพื่อลงมติเห็นชอบในการขอถอนญัตติดังกล่าว  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายครับ 

นายชรินทร์  วิชโย เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ      
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายชรินทร์  วิชโย  ส.อบต. ม.9 บ้านยางตลาด  สำหรับ
เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบขอใช้ ขอถอนสภาพ ขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า
ท ี ่ด ินสาธารณประโยชน ์แปลงทะเบ ียน เลขท ี ่  25149 (แปลงท ุ ่ งสนาม
สาธารณประโยชน์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสนาม  พื้นที่ที่อบต.จะขอใช้อยู่ตรงไหนของ
หมู่ที่  2  ขอบคุณครับ   
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นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา สำหรับเรื่องการถอนสภาพ  แปลงพื้นที่  ที่จะขอถอนสภาพฯจะอยู่ตรงหลังบ้านพัก
นายอำเภอ  มีคลองน้ำด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอยาง
สุสีราช  ซึ่งบริเวณตรงนั้นเราจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก  
ซึ่งทางอบต.ยางสีสุราชกำลังดำเนินการของบประมาณและโครงการแปลงสาธิต
การเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ของกองส่งเสริมการเกษตรซึ่งท่านนายกได้มีแนวคิด
ให้ประชาชนได้มีศูนย์เรียนรู้ซึ่งรายละเอียดก็จะได้นำเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
สภาฯในครั้งต่อไป  ในวันที่  15  สิงหาคม  2565  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 
 ขอเชิญ  คุณสมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.2  บ้านสนามครับ 
นายสมปอง  แขนงแก้ว อยากทราบเหตุผลการขอถอนญัตติออกจากระเบียบวาระการประชุม ไม่ทราบเพราะ

เหตุผลอะไรที่ขอถอนญัตติ  เพื่อขอประชาคมใหม่ในการขอเพิ่ม  หรือขอลด การขอ
ใช้ ขอถอน ขออนุญาตแปลงพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวครับ  หรือเพราะ
อะไรครับ  ขอบคุณครับ 

นายพร้อมพงศ์  อุทัยดา ขอชี ้แจงให้ที ่ประชุมสภาฯทราบ  สำหรับพื ้นที่เราขอใช้ขอถอน  ขออนุญาตทำ
ประโยชน์ในเขตป่าที่ดินสาธารณประโยชน์นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีความ
ต้องการใช้พื้นที่ซึ่งได้ทำการวัดครั้งก่อน  จำนวนประมาณ  3  ไร่  และแปลงที่จะ
ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก  ประมาณ  4  ไร่  รวมแล้วประมาณ  8  ไร่  ซึ่ง
รายงานการประชุมประชาคมหมู่ที่  2  มีมติเห็นชอบให้ใช้เนื้อที่  จำนวน  2  ไร่    
แต่เนื ่องจากพื ้นที ่ไม่เพียงพอในการก่อสร้าง และดำเนินงานทั ้ง  2  โครงการ  
ขอบคุณครับ  จึงมีความจำเป็นต้องขอมติเห็นชอบจากการประชุมประชาคมของหมู่ที่  
2  ใหม่อีกครั้ง  ขอบคุณครับ 

นายกอบต.ยางสีสุราช เรียนท่านประธานฯที่เคารพ และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจง
ทำความเข้าใจในการขอถอนญัตติออกจากระเบียบวาระการประชุม  เรื่องการขอ
ถอนญัตติ  เรื่องเพ่ือพิจารณาเห็นชอบขอใช้ ขอถอนสภาพขออนุญาตทำประโยชน์ใน
เขตป่าที ่ด ินสาธารณประโยชน์แปลงทะเบียน เลขที ่ 25149 (แปลงทุ ่งสนาม
สาธารณประโยชน์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสนาม  เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุ
ราช  มีความประสงค์ขอใช้ขอถอนที่สาธารณะประโยชน์  2  ไร่  เหตุผลในการขอใช้  
เนื่องจากจะขอใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก  ประมาณ
ไร่กว่า  ซึ่งตรงนี้กระผมเล็งเห็นความสำคัญว่าถ้าอำเภอจะล้อมรั้วทั้งหมด  ประชาชน
ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื ้นที ่ดังกล่าวได้  กระผมจึงได้ปรึกษากับท่าน
นายอำเภอยางสีสุราชขอขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ด้านหลังอำเภอ  ในการที่จะ
ทำเป็นแปลงสาธิตการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่  เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไป
ใช้ประโยชน์ในศูนย์เรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแปลงนาข้าว  แปลงผัก  เลี้ยงปลา  ซึ่ง
หากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นของหน่วยงานราชการอื่น  ประชาชนอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากตรงนี้  ซึ่งนายอำเภอยางสีสุราชได้อนุญาตในเบื้องต้นแล้ว  และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้ออกประชุมประชาชนร่วมกับหมู่ที ่  2 ในการที่จะขอใช้ที่สาธารณะ  
จำนวน  8  ไร่  เพ่ือให้มีพ้ืนที่เพียงพอในการทำโครงการที่เสนอให้ทีป่ระชุมสภาได้รับ
ทราบต่อไป  ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ สำหรับเรื่องการถอนญัตติในระเบียบวาระที ่ 3.3 เรื่องเพ่ือพิจารณาเห็นชอบขอใช้ 
ขอถอนสภาพขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที ่ดินสาธารณประโยชน์แปลง
ทะเบียน เลขที่ 25149 (แปลงทุ ่งสนามสาธารณาประโยชน์ ) ตั้งอยู ่หมู ่ที ่ 2     
บ้านสนาม  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ แจ้งจำนวนสมาชิกสภา อบต. ที่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 13 ท่าน ที่ประชุมทั้งหมด 
13 เสียง 

มติที่ประชุม เรื ่อง เพื ่อพิจารณาเห็นชอบการขอถอนญัตติในระเบียบวาระ  3.3 เรื ่องเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบขอใช้ ขอถอนสภาพขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที ่ดิน
สาธารณประโยชน์แปลงทะเบียน เลขที ่ 25149 (แปลงทุ ่งสนามสาธารณา
ประโยชน์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านสนาม  

ที่ประชุมทั้งหมด    13  เสียง 
  เห็นชอบ     12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ      0 เสียง 
      งดออกเสียง      1 คน (นายบุญมฯี ประธาน
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯฯ เข้าสู่วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องอื่นๆเสนอ  ขอให้เสนอ
เป็นเรื่องๆ และให้ฝ่ายบริหารตอบเป็นข้อๆเป็นเรื่องๆไปจะได้ชัดเจนครับ 

ประธานสภาฯ เชิญ นายทองสุข  ปิติธาโน ส.อบต.หมู่ 3 บ้านหนองกอก เสนอครับ 

นายทองสุข  ปิติธาโน เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายทองสุข  ปิติธาโน  ส.อบต. ม.3 บ้านหนองกอก  
ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนเรื่องถนนชำรุดเส้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ   
จึงขอฝากท่านนายกแจ้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ  เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและ
ดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ 

นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางจิตติมา  ปิดตานัง  ส.อบต.ม.10  บ้านโพธิ ์ชัย      
ขอสอบถามเรื่องการเก็บค่าน้ำประปา  ไม่ทราบว่าตอนนี้เก็บเป็นปัจจุบันหรือยังคะ 

นายชรินทร์  วิชโย เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯ     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายชรินทร์  วิชโย  ส.อบต.ม.9  บ้านตลาด  ขอเสนอ
ว่าการเสนอคำถามหรือเสนอปัญหาความเดือดร้อนและเรื่องอื่นๆนั้น ขอให้สมาชิก
สภาฯ เสนอทีละเรื่อง  และให้ผู้บริหารตอบทีละเรื่อง  ตอบเป็นเรื่องๆ ขอบคุณครับ 

นายกอบต.ยางสีสุราช ขออนุญาตชี้แจงเรื ่องที่นายทองสุข  ปิติธาโน  ส.อบต.ม.3  ได้เสนอปัญหาความ   
เดือดร้อนถนน คสล.ชำรุดนั้น  กระผมได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 และส.อบต.
แล้วว่าให้ทำเป็นหนังสือร้องเรียนเข้ามาพร้อมด้วยภาพถ่ายรูปถนนชำรุด  ซึ่งตอนนี้
กองช่างได้รับหนังสือแล้วและอยู่ในขั้นตอนระหว่างการประมาณการค่าใช้ในการ
ซ่อมแซม  สำหรับเรื่องที่สอง  ที่ ส.อบต.ม.10  ได้สอบถามเรื่องการเก็บค่าน้ำประปา
ว่าเป็นปัจจุบันกระผมได้แจ้งให้ผู ้อำนวยการกองคลังให้ผู้รับผิดชอบในการเก็บค่า
น้ำประปา  เพราะเป็นปัญหามานาน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้
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น้ำประปา  หรือการเก็บค่าน้ำประปาไม่เป็นปัจจุบัน  จึงขอฝากผู้อำนวยการกองคลัง
กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทำงานอย่างเข้มแข็ง  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานให้เป็น
ปัจจุบัน ภายในสิ้นเดือนนี้  ขอบคุณครับ 

นายสมปอง  แขนงแก้ว เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายสมปอง  แขนงแก้ว  ส.อบต.ม.2  บ้านสนาม  ขอเสนอ
ปัญหาความเดือดร้อนเรื่อง  น้ำท่วมซอย  ฝากท่านนายกแจ้งเจ้าหน้าที่กองช่างให้รีบ
ดำเนินการด้วยครับ และเรื่องที่  2 ขอแจ้งไปยังกองช่าง คือช่วงนี้ผู้รับจ้างได้ลง
ทำงานโครงการวางท่อระบายจากบ้านสนามข้างโรงพยาบาลยางสีสุราช หมู่ที่  2  
ไปหนองดุมหมูที่  7  แล้วขอฝากให้กองช่างออกไปสำรวจและตรวจสอบการวางท่อ
ด้วยครับเพราะมีความสำคัญมากไม่อยากให้เกิดความผิดพลาด  ขอบคุณครับ 

นายองอาจ  แก้วแกมเกษ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายองอาจ  แก้วแกมเกษ  ส.อบต.ม.13  บ้านศรีสวัสดิ์  
สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุด ขอสอบถามการลำดับความสำคัญของงาน
กองช่างในการออกสำรวจซ่อมแซม  เช่น งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดไม่ว่าจะ
เป็นถนนชำรุด  น้ำประปาไม่ไหลต้องใช้เวลกี่วันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ   
เพราะว่าได้ทำหนังสือแจ้งการซ่อมแซม  แต่เรื ่องยังเงียบและยังไม่มีการออกไป
ดำเนินซ่อมแซมแก้ไขให้ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน  จึงฝากท่านนายกได้
แจ้งช่างให้รีบดำเนินการให้ด้วยครับ 

นายกอบต.ยางสีสุราช ขอบคุณสำหรับคำถามของส.อบต.องอาจ  แก้วแกมเกษ ครับ  สำหรับการซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสาธารณะชำรุด  ถ้าออกไปซ่อมจริงๆใช้เวลาไม่เกิน  1  วัน  หรืออย่างช้า 
อาจจะ  2  วัน   ต่อไปกำชับช่างให้รีบดำเนินการให้ครับ 

   และสำหรับหมู่ที่  2  ที่ท่านสมปอง  แขนงแก้วได้เสนอความคิดเห็นมา ผมจะแจ้ง
กองช่างได้ออกไปสำรวจเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของงาน  ซึ่งการวางท่อโดยการเท
คอนกรีต เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด  ก็ขอฝากสมาชิกสภาฯในเรื่องการถมที่
ก่อสร้างบ้าน  ซึ่งประเด็นปัญหาคือการถมที่  ส่วนเรื่องน้ำท่วมขังในซอยผมจะได้ให้
ช่างเข้าไปสำรวจประมาณการในการซ่อมแซมแล้ว  ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ
ครับ  

นายชาตรี  ดิษดำ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายชาตรี  ดิษดำ  ส.อบต.ม.12  บ้านแวงใหม่  ขอสอบถาม
ครับตามที่ได้ส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมถนนชำรุดเส้นห้วยกอกซึ่งชำรุด
มากประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก  เรื่องท่ี  2  เรื่องน้ำประปาหมู่ที่  5  หมู่ที่  12  
ตามท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช เรื ่องที่ว่าจะย้ายมิเตอร์น้ำ
ออกมาไว้ข้างบ้านหรือว่าอาจจะเป็นตรงท่อเมนใหญ่  ซึ่งมีมิเตอร์ที่ชำรุดยังไม่มีการ
ซ่อมแซม   
-เรื่องที่สองเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านแม่กว้างซึ่งตรงบริเวณจุดนี้มืดมาก  และมี
ขโมยขึ้นบ้านช้าวบ้านบ่อยครั้ง  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  จึงขอฝากท่านนายก
ได้แก้ปัญหา  และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตรงจุดดังกล่าวด้วย  ขอบคุณครับ  
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นายกอบต.ยางสีสุราช ขอตอบคำถามปัญหาความเดือดร้องของหมู่ที่  12  เรื่องถนนชำรุด  สำหรับเรื่องนี้
กระผมได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านและทางสมาชิกสภา  ให้รวบรวมข้อมูลถนนที่
ความชำรุดเข้ามาส่งที่อบต.  เพื่อให้กองช่างออกไปสำรวจและประมาณการ  ถึงจะ
สามารถดำเนินการจ้างผู้รับเหมามาซ่อมแซมถนนได้  ซึ่งคงจะใช้เวลาอีกไม่นาน  ขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ  ในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะได้แจ้งให้กองช่างออก
สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแล้ว  ส่วนเรื่องน้ำประปา  หมู่ 5 
หมู่ที่  12  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการย้ายมิเตอร์เพราะมิเตอร์มีจำนวนมาก  ช่างซ่อม
มิเตอร์  มีแค่  3  คน คือต้องใช้เวลาในการซ่อม  กระผมก็พยายามจะแก้ปัญหา
น้ำประปาเช่น มิเตอร์ฝังดิน  มิเตอร์อยู่ในป่า  และมิเตอร์ที่ชำรุด  เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  ขอบคุณครับ  และขอฝากสมาชิกสภาฯทุกท่านกำชับ
ประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลเรื่องการทิ้งขยะและช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องผู้ที่นำ
ขยะจากที่อื่นมาทิ้งในเขตพื้นที่ตำบลยางสีสุราช ถ้าใครพบเห็นก็ให้แจ้งมาได้ที่ผม
ขอบคุณ 

นายชรินทร์  วิชโย เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายชรินทร์  วิชโย  ส.อบต.ม.9  บ้านตลาด  กระผมมีเรื่องที่
จะเสนอเรื่องแรก  คือถนนของหมู่  9  ชำรุด ซี่งผมและท่านรองคมสัน  นันอุบลีได้
ประสานไปยังแขวงการทางมหาสารคาม  แต่ยังไม่ได้ออกมาดำเนินการซ่อมแซมให้
เรื่องท่ีสอง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดของ ม.9  และเส้นทางไปโลตัส 

 เรื่องท่ีสาม  เรื่องปัญหาการทิ้งขยะจากคนนอกพ้ืนที่  ซึ่งผมได้รับแจ้งว่ามีคนนำขยะ
มาทิ้งในเขตพ้ืนที่ตำบลยางสีสุราช จึงอยากขอถามว่าทางอบต.ยางสีสุราชจะมีการ
แก้ไขอย่างไร  ขอบคุณ 

นายกอบต.ยางสีสุราช กระผมก็พยายามที่จะแก้ไขในส่วนนี้มาตลอด  เพราะถือเป็นปัญหาใหญ่  ถ้าเรา
ช่วยกันก็แก้ไขปัญหาไม่อยาก  ผมมีแนวความคิดในการแยกขยะที่ปลายทาง ถ้าแยก
ต้นทางก็ไม่สำเร็จ  มันต้องแยกที่ปลายทาง  แต่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก  ใน
อนาคตถ้าเป็นไปได้ กระผมจะขอให้สภาฯอนุมัติให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ  ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 
      -ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ครับ  
นางอมราวดี  แสนมี เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯผู้ทรง

เกียรติทุก ท่านปลัด  รองปลัด  หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน   
นางอมราวดี  แสนมี  ขอนำเรียนต่อท่ีประชุม  2  ประเด็นหลัก   

 เรื่องที่  1  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ส.อบต.  ผู้นำชุมชน  อสม.  ที่ช่วยกันดูแล
ผู้สูงอายุ  และส่งเสริมในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ  เจ้าหน้าที่อบต.ยางสีสุราช  ได้รับ
รางวัลต้นแบบจากการดูแลผู้สูงอายุ 

 เรื ่องที ่  2  ตามที่ท่านนายกได้แจ้งว่าขยะยังเป็นปัญหาของตำบลยางสีสุราช         
ซึ่งตัวดิฉันเองนอกจากจะเป็นตัวแทนเรื่องต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุแล้ว  ในการ
จัดการขยะก็อยากให้ตำบลยางสีสุราชเป็นเมืองที่น่าอยู่ตำบลสะอาด  และก็สามารถ
จัดการขยะได้ในทุกรูปแบบ  สำหรับในเร ื ่องที ่ท ่านนายกแจ้งว ่าเป็นปัญหา          
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และ ไม่สามารถที่จะจัดการคนเดียวได้  ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน  ถ้าทุกคนช่วยกัน
คัดแยกขยะก็น่าช่วยให้สำเร็จได้  ปัญหาที่สำคัญคือปัจจุบันมีจำนวนปริมาณมาก  
บ่อขยะเกือบจะเต็มแล้ว  ซึ่งตำบลยางสีสุราชมีบ่อขยะจำนวน  3  บ่อ และตอนนี้รอ
การฝังกลบ  เรื่องสุดท้าย  ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย  ในการบริหารจัดการขยะในแต่ละ
ปีงบประมาณใช้งบประมาณปีละ 1,000,000  บาท  เราขาดทุนในเรื่องการบริหาร
จัดการขยะ  ถึงแม้ว่าอบต.จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะก็จริงแต่อบต.ค่อยข้าง
ใช้งบประมาณมาก  ซึ ่งเดิม 9  หมู ่บ้าน  ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ          
แต่ตอนนี้เริ่มไม่มีการคัดแยกขยะ  ประชาชนขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  
นโยบายของอบต.อยากให้มีการคัดแยกขยะ  หาแนวทางการคัดแยกขยะร่วมกัน   
ซึ่งก็ขอให้ท่านได้ดูแนวทางการจัดการและค่าธรรมเนียมตามเอกสารที่แจกให้คะ 
และต่อไปอบต.จะได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านในเรื่องการจัดการขยะต่อไปใน
เร็วๆนี้ 

ประธานสภาฯ ตามที่ผู ้อำนวยการกองสาธารณสุขฯได้นำเรียนเรื ่องการออกประชุมประชาคม
หมู่บ้าน  การบริหารจัดการขยะที่จะมีขึ ้นในเร็วๆนี ้  กระผมก็ขอความร่วมมือ     
ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านให้ช่วยกันในเรื่องนี้  ให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกท่านที่ต้อง
รับผิดชอบร่วมกัน   ขอบคุณครับ 

นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางบุญเพ็ง  ยำบันกึ  ส.อบต.ม.7  มีเรื่องท่ีจะเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนในเรื่องโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะชำรุด  และอีกเรื่องปัญหาน้ำท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน  ซึ่งชาวบ้านก็ได้ช่วยเหลือกันในเบื้องต้นแล้วโดยการสูบน้ำออก  
แต่ก็ยังเป็นปัญหาในช่วงฤดูฝน  จึงอยากฝากไปยังท่านนายกให้ทำร่องระบายน้ำ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วย  ขอบคุณคะ 

นายคมสัน  นันอุบาลี เรียนท่านประธานฯที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาฯผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน  กระผมนายคมสัน  นันอุบาลี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางสุราช  สำหรับเรื ่องน้ำท่วมขัง ม.7  ผมได้ออกไปสำรวจ สาเหตุของปัญหา       
เนื่องจาก  ถนน คสล.ต่ำกว่าพ้ืนที่ของชาวบ้าน  ซึ่งแต่ละคนก็พยายามที่จะถมที่ให้สูง
ทำให้น้ำไม่มีทางไหลออกได้  จึงเกิดการท่วมขัง  ในเรื่องนี้ผมได้นำเรียนท่านนายก
และช่างในการดำเนินการแก้ไขแล้วครับ  สำหรับเรื ่องไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที ่ 7        
มีปัญหาคือโคมไฟชำรุด  ในส่วนนี้ได้พยายามแก้ไขหลายครั้งแล้ว  ในจุดบริเวณ    
มุมอับที่ยังไม่มีโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเนื่องจากสายไฟยังไปไม่ถึงซึ่งท่านนายก
ได้มอบหมายกระผมได้ประสานกับทางสำนักงานไฟฟ้าในการออกสำรวจ  โดยให้
ทางอบต.เป็นผู้ชี้จุดที่จะติดตั้ง  ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และถ้าหมู่บ้านใดมีปัญหา
เรื่องไฟฟ้าให้แจ้งมาท่ีผม  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ แจ้งขอเชิญให้สมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
และจรรยาข้าราชการ  ในวันพรุ่งนี้  คือวันที่  5  สิงหาคม  2565  เวลา 08.00 น. 
เป็นต้นไป  ณ  วัดยางสีสุราช  ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆเสนอท่ีประชุมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม -ไม่มี 
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ประธานสภาฯฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหารฯ 
เจ้าหน้าที่ และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 

 

(นายอุบล  อาระหัง) 
เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

เมื่อวันที.่.......4.....สิงหาคม......๒๕๖๕....... 

 

 

  (นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง)           (นายชาตรี  ดิษดำ)                  (นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ)                       
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 10                สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 12        สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  7                                              
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

                                

กรรมการตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันที่......6.....กันยายน.....2565....... 

   

 

 

   

 

 

เมื่อวันที่......6.....กันยายน......2565......... 

 

 

 

 

 

 

 

(นายบุญมี  ลุงไธสง) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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(นายอุบล  อาระหัง) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 

ผู้จดรายงานการประชุม 

เมื่อวันที่ ......4.....กันยายน.......2565...... 

   

 

 

  (นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง)  (นายชาตรี  ดิษดำ)          (นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ) 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 10          สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ ๑๒           สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  ๗                                            
กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ...26.....กันยายน.......2565......  

สภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเม่ือ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  วันจันทร์ที่  26 กันยายน 2565 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายบุญมี  ลุงไธสง) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
วันที่ ... 26....กันยายน..2565.... 
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ประธานสภาฯฯ  หากไม่มีท่านใดมีข้อเสนออีก ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านฝ่ายบริหารฯ 
เจ้าหน้าที่ และท่านสมาชิกฯทุกท่านครับ ผมขอปิดการประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 

 
(นายอุบล  อาระหัง) 

เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช 
ผู้จดรายงานการประชุม 

เมื่อวันที.่.......4.....สิงหาคม......๒๕๖๕....... 

 

 

  (นางสาวจิตติมา  ปิดตานัง)           (นายชาตรี  ดิษดำ)                  (นางบุญเพ็ง  ยำบันกึ)                       
สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 10                สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 12        สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  7                                              
กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม   กรรมการตรวจรายงานการประชุม       

                                

กรรมการตรวจรายงานการประชุม เม่ือวันที่......6.....กันยายน.....2565....... 

   

 

 

   

 

 

เมื่อวันที่......6.....กันยายน......2565......... 

 

 

 

(นายบุญมี  ลุงไธสง) 
ประธานสภา  อบต. ยางสีสุราช 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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